

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๖๒๖/๑๖๒๖๗



สำนักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท์ นบ ๑๑๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง

เนื่องด้วยช่วงเทศกาลซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ หากมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้สถานพยาบาลตรวจคัดกรองและกรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้สถานพยาบาลจัดให้มีระบบบริการดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีศักยภาพในการดูแลรักษา ให้จัดบริการประสานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลประกันสังคมดำเนินการ ดังนี้

๑. สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนได้ทาง www.sso.go.th และโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนมีสิทธิการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น โปรดแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ให้รับผู้ประกันตนกลับไปรักษาพยาบาลต่อโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอรอคระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สถานพยาบาลตามสิทธิฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลที่ให้การรักษาสสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์

๒. กรณีสงสัยมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้สถานพยาบาลจัดบริการตรวจคัดกรอง และในกรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้สถานพยาบาลจัดให้มีระบบบริการดูแลในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล Hospital หรือในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีศักยภาพในการดูแล หรือมีการดูแลเต็มศักยภาพแล้วให้จัดบริการประสานต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ...

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์)
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๕๐๓

โทรสาร ๐ ๐ ๒๕๒๕ ๒๔๙๖

